

Thông báo rủi ro

Mục tiêu của thông báo rủi ro là cảnh báo về những mất mát có thể xảy ra, liên quan đến các giao dịch trên thị trường tài chính.

Thị trường tài chính mang đến một số rủi ro có tính hệ thống, phản ánh điều kiện kinh tế và chính trị xã hội. Những rủi ro như vậy không liên quan đến công cụ thị trường tài chính cụ thể.

Danh sách các rủi ro mang tính hệ thống chủ yếu bao gồm rủi ro về chính trị, rủi ro về những thay đổi bất lợi (theo cách nhìn về phía các điều kiện kinh doanh) trong pháp luật, rủi ro về kinh tế vĩ mô (đồng tiền quốc gia bị mất giá, khủng hoảng thị trường nợ của chính phủ, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ, v.v.). Các rủi ro mang tính hệ thống bao gồm cả những trường hợp bất khả kháng.

Ngoài ra còn có những rủi ro về tài chính như rủi ro mất lợi nhuận và thiệt hại thực tế, xuất phát từ việc thực hiện các giao dịch tài chính do tác động bất lợi đến từ nhiều yếu tố thị trường. Khả năng xảy ra các rủi ro về tài chính thường cao hơn so với các rủi ro mang tính hệ thống. Sau đây là những loại hình rủi ro về tài chính:

- Rủi ro ngoại hối. Nếu đồng tiền được sử dụng phục vụ cho các khoản chi tiêu chính và đồng tiền được sử dụng để tiến hành đầu tư không phù hợp với nhau, lực mua sẽ thay đổi phụ thuộc vào các thay đổi trong tỷ giá.
- Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra các mất mát về tài chính khi bán các công cụ tài chính có liên quan đến vấn đề bán chúng ở mức giá chấp nhận được. Ví dụ như khi có giao dịch rút tiền nhanh chóng khỏi thị trường tài chính (thanh lý danh mục đầu tư).
- Rủi ro về giá là rủi ro về những thay đổi bất ngờ xảy ra trong mức giá các công cụ tài chính. Điều này có thể dẫn đến sụt giảm lợi nhuận và giá trị danh mục đầu tư hoặc thậm chí là dẫn đến thua lỗ. Việc thực hiện lệnh giao dịch trên thị trường tài chính không phải lúc nào cũng khả thi theo cơ sở các điều khoản, đặc biệt là khi có sự thay đổi đầy biến động trong các thông số giao dịch thuộc các hệ thống giao dịch xảy ra do biến động giá cả.
- Rủi ro phá sản của đơn vị phát hành là rủi ro liên quan đến việc mất khả năng thanh toán của tổ chức phát hành chứng khoán. Điều này sẽ làm cho mức giá của chứng khoán đó (cổ phiếu) bị sụt giảm nặng nề (đến mức mất đi hoàn toàn tính thanh khoản) hoặc không đủ khả năng trả nợ (trong trường hợp chứng khoán nợ).
- Những hành vi bất hợp pháp gây ra rủi ro tương đối lớn ảnh hưởng đến tài sản và quyền lợi của nhà đầu tư, được bảo vệ bởi luật pháp, các bên thứ ba bao gồm tổ chức phát hành, cơ quan đăng ký và những người là một phần trong cơ sở hạ tầng thị trường tài chính.
- Rủi ro về kỹ thuật được coi là loại rủi ro có liên quan đến khả năng thực hiện nghĩa vụ không công bằng hoặc kém chất lượng bởi những người tham gia vào thị trường tài chính trong việc thực hiện thanh toán. Vilari LTD áp dụng mọi biện pháp nhằm bảo vệ Khách Hàng tránh khỏi rủi ro này. Tuy nhiên, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về các hậu quả giao dịch bất lợi có khả năng xảy ra bao gồm những chậm trễ trong việc đăng ký lại quyền hạn đối với các chứng khoán, chậm trễ trong thanh toán, hành động từ chối thực hiện điều khoản giao dịch của bên đối tác mà không có lý do, có thể được chấp nhận bởi các điều khoản thỏa thuận và những nguyên nhân khác.

Khách Hàng có thể phải chịu thất thoát những khoản lợi nhuận nhất định hay thậm chí là thua lỗ trực tiếp do những thay đổi bất lợi trong mức giá của công cụ tài chính, lãi suất tái cấp vốn và tỷ giá hối đoái trong khoảng thời gian từ ngày giải ngân cho tới ngày mua tài sản mới.